

TỔ CHỨC HỘI THẢO ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG

Để thúc đẩy hoạt động ``đào tạo điều dưỡng viên tự chủ`` mà dự án đang hướng tới, dự án đã tổ chức hội thảo đào tạo điều dưỡng nhằm mục đích tạo cơ hội cập nhật kiến thức cho điều dưỡng sẽ trở thành người hướng dẫn và tạo cơ hội chia sẻ thông tin, trao đổi ý kiến với chuyên gia Nhật Bản. Dự án đã mời chuyên gia TOKUNAGA chuyên về chăm sóc vết thương và chuyên gia SUENAGA chuyên về đào tạo điều dưỡng từ Nhật Bản đến tham gia hội thảo với vai trò giáo viên. Ngoài ra, có 4 điều dưỡng viên Việt Nam đã từng tham gia tập huấn tại Nhật về thực hành nhận định thực thể cũng chia sẻ những thành quả học tập của họ tại hội thảo. Chương trình hội thảo được triển khai hiệu quả với các phần thực hành xen kẽ trong mỗi bài giảng.

Chương trình

Nội dung/tiêu đề bài giảng	Giáo viên
Bài 1: Chăm sóc vết thương dựa trên bằng chứng khoa học - Kiến thức và kỹ thuật cơ bản trong chăm sóc vết thương mới nhất • Sự cần thiết của chăm sóc vết thương dựa trên bằng chứng và lịch sử chăm sóc vết thương • Phương pháp nhận định trên lâm sàng và thực hành chăm sóc vết thương	Bà Tokunaga Keiko Giáo sư danh dự trường đại học Myagi
Bài 2: Thực hành nhận định thực thể Phương pháp nhận định tình trạng bệnh nhân từ việc thu thập thông tin bệnh và triệu chứng bệnh	4 thành viên đã tập huấn trong dự án tăng cường năng lực hướng dẫn lâm sàng cho điều dưỡng tại Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam do NCGM tổ chức trong chương trình xúc tiến mở rộng quốc tế về kỹ thuật ngành y của Bộ Phúc Lợi Y Tế năm 2017 (Mỗi hội thảo có 2 thành viên tham gia)
Bài 3: Hỗ trợ học tập sử dụng biểu mẫu ghi chép cho điều dưỡng mới • Kỹ thuật cần thiết về đào tạo cho người hướng dẫn, người phụ trách đào tạo điều dưỡng viên mới • Cách tham gia của người hướng dẫn để điều dưỡng viên mới học tập quy trình điều dưỡng trên lâm sàng.	Bà Suenaga Yuri Giáo sư Đại học y tế Tokyo

Hội thảo diễn ra ở 4 tỉnh dự án với sự tham gia của 311 học viên. Trong hội thảo, các học viên tích cực đặt câu hỏi về phương pháp chăm sóc cụ thể như “Đường hay mật ong thoa vào vết thương thì cái nào tốt hơn”, “Sau bao nhiêu ngày thì cần thay băng vết thương”. Người tham gia cũng có chia sẻ hiện nay khi thực hành chăm sóc chủ yếu thực hiện theo thông tư hay cấp phát thuốc theo chỉ định của bác sỹ và họ đã nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao kiến thức về thực hành chăm sóc dựa trên bằng chứng.

Tại hội thảo người quản lý bên Sở Y Tế cũng chia sẻ mong muốn nội bộ tỉnh sẽ thảo luận về chủ đề người điều dưỡng cần phát huy vai trò như thế nào trong tương lai; Hiện nay điều dưỡng đang thực hiện chăm sóc theo thông tư nhưng Sở Y Tế cũng sẽ nỗ lực để ngành điều dưỡng có thể đưa ra bằng chứng và căn cứ vào đó để có thể cung cấp cho người bệnh dịch vụ chăm sóc mới nhất và phù hợp nhất.



Màn khai mạc với điệu nhảy `` Rửa tay thường quy `` của sinh viên trường điều dưỡng



Bà Suenaga hướng dẫn về phương pháp hỗ trợ lựa chọn vấn đề chăm sóc dựa trên thông tin người bệnh



Bà Tokunaga sử dụng các mô hình thực hành mà các tỉnh chuẩn bị và thực hành chăm sóc vết thương



Điều dưỡng viên Việt Nam chia sẻ tầm quan trọng trong việc nắm bắt tình trạng người bệnh và lựa chọn phương pháp chăm sóc



Trung bày hình ảnh các khóa đào tạo giáo viên/người hướng dẫn đã tổ chức tại các tỉnh trong hội trường hội thảo



Tạo cây trường thành thể hiện mong muốn của người tham gia về chủ đề “chúng ta sẽ đào tạo người điều dưỡng như thế nào”